



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๓๕

ที่ กษ ๐๖๐๒/ว ๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การปรับปรุงตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม (ปศุสัตว์เขต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปศุสัตว์เขต ๒ , ๔ , ๗ และ ๙

ตามที่กรมปศุสัตว์ได้อนุมัติกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตามหนังสือที่ กษ ๐๖๐๒/ว ๒๖๔๙๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖) และสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ มีหนังสือที่ กษ ๐๖๑๕/๓๐๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ขอปรับปรุงตัวชี้วัดบังคับด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ : ค่าน้ำหนักร้อยละ ๒) ของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม (ปศุสัตว์เขต) เนื่องจากรายละเอียดตัวชี้วัดดังกล่าวมีการกำหนดแนวทางการให้คะแนนสำหรับสำนักงานปศุสัตว์เขตที่มีเป้าหมายการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ , ๓ , ๕ , ๖ และ ๘) ทำให้สำนักงานปศุสัตว์เขตที่ไม่มีเป้าหมายการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ , ๔ , ๗ และ ๙) ไม่สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าวได้ จึงปรับหลักเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละรอบการประเมิน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกรอบตัวชี้วัดที่กรมปศุสัตว์กำหนด จึงขอแจ้งให้หน่วยงานท่านทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม (ปศุสัตว์เขต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์เขตที่ไม่มีเป้าหมายการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์

รอบที่ ๑/๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

สำนักงานปศุสัตว์เขตที่ไม่มีเป้าหมายการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์สำหรับรอบที่ ๑/๒๕๖๗ จะคิดคะแนนตัวชี้วัดโดยนำคะแนนมาถ่วงน้ำหนักกับตัวชี้วัดปศุสัตว์เขต (ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) จำนวน ๔ ตัวชี้วัดที่เหลือ ในสัดส่วนแต่ละตัวชี้วัดร้อยละ ๐.๕

เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดเป็นชิ้นงานที่ได้ดำเนินการ ดังนี้

รอบที่ ๒/๒๕๖๗ (เมษายน ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗)

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงการรับรองระบบมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ของกรมปศุสัตว์ให้แก่ผู้ประกอบการหรือกลุ่มผู้ประกอบการ
๒-๓	ตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-audit) ให้แก่ผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับการรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ หรือเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมโดยกรมปศุสัตว์อย่างน้อย ๑ ราย
๔-๕	สำนักงานปศุสัตว์เขตจัดทำรายงานการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์อินทรีย์ พร้อมแนวทางการสร้างผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์อินทรีย์ในพื้นที่ที่ได้รับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์

เงื่อนไข: ๑. การประชาสัมพันธ์อาจทำในรูปแบบการตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ หรือการประชุม โดยมีหัวข้อชี้แจง ประกอบด้วย แนวโน้มความต้องการสินค้าอินทรีย์ทั่วโลกและประเทศไทย ขั้นตอนการขอรับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ และประโยชน์ที่จะได้รับ

๒. กรมปศุสัตว์มีเป้าหมายการส่งเสริมผู้ประกอบการปศุสัตว์อินทรีย์ในแต่ละพื้นที่ของสำนักงานปศุสัตว์เขต โดยสำนักงานปศุสัตว์เขตประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าตรวจประเมินเบื้องต้นฟาร์มปศุสัตว์ของผู้ประกอบการที่เคยได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์อินทรีย์จากกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้และปรับปรุงฟาร์มให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

๓. รายงานการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์อินทรีย์ พร้อมแนวทางการสร้างผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์อินทรีย์ในพื้นที่ที่ได้รับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ เสนอกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย

๓.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการในการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ : วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ของกรมปศุสัตว์ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

๓.๒ แนวทางการสร้างผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์อินทรีย์ในพื้นที่ที่ได้รับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ : วิธีการหรือแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการปศุสัตว์อินทรีย์ในพื้นที่ที่ได้รับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ จากกรมปศุสัตว์ และแนวทางการผลิตและจำหน่ายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีรายได้จากการผลิตสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์

ทั้งนี้ การวิเคราะห์ หรือแนวทางที่เสนอจะต้องมีความเป็นไปได้ และสามารถนำไปพิจารณาปรับใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง

๑. รายงานการประชุมสัมพันธโครงการปศุสัตว์อินทรีย์ ประกอบด้วย ภาพถ่าย เอกสารประกอบการประชุม รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (จัดส่งในรูปแบบไฟล์ข้อมูล)

๒. แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (Audit Report)

๓. แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (Corrective Action Request)

๔. รายงานผลการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์รายเดือน (สำนักงานปศุสัตว์เขตรายงาน)

๕. รายงานการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์อินทรีย์ พร้อมแนวทางการสร้างผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์อินทรีย์ในพื้นที่ที่ได้รับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ จำนวน ๑ ฉบับ (จัดส่งในรูปแบบไฟล์ข้อมูล)

๖. สำนักงานปศุสัตว์เขตจัดทำผลงาน และจัดส่งสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผ่านทาง E-mail : farm@dld.go.th